
Fundargerð hjá stjórn Foreldrafélags Hörðuvallaskóla 

Fundur haldinn þann 6. desember 2017 Kringlunni 4-12 

 

Fundur settur 11:30 

Mættir: Arnar Björnsson, Freygerður Anna Ólafsdóttir, Linda Björk Hilmarsdóttir og Marta 

Sigurjónsdóttir. 

Fundastjóri Marta Sigurjónsdóttir. 

Fundaritari Freygerður Anna Ólafsdóttir 

Dagskrá fundar: 

1. Rölt 

2. Húsnæðismál 

3. Aðventustund 

 

1. Rölt 

Sjáanlegur árangur hefur verið af auknu foreldrarölti nú í haust. Rætt var um framhaldið næstu 

vikurnar. Rölt verður með svipuðu formi og áður. Föstudagar verða á hendi bekkja ásamt fulltrúa úr 

stjórn og munu Marta og Heiðar kalla til foreldra eða stjórn á aukarölt ef svo ber undir.  

2. Húsnæðismál 

 

Vinna við tengibyggingu milli færanlegra kennslustofa á skólalóð hefur miðað hægt undanfarið. 

Athugasemdir hafa áður verið sendar Kópavogsbæ vegna þessa. Ákveðið að senda fyrirspurn á 

Menntasvið Kópavogs um stöðu mála og hvernær afhending verður á húsnæðinu. Linda Björk 

Hilmarsdóttir skrifar bréf. 

 

3. Aðventustund 

 

Aðventustund verður haldinn 7. desember klukkan 17:30. Boðið verður upp á heitt kakó og piparkökur 

og mun sveit frá Skólahjómsveit Kópavogs mæta og spila jólalög. Fulltrúar stjórnar foreldrafélagsins 

munu sjá um utanumhald með aðstoð frá bekkjarfulltrúum. Marta Sigurjónsdóttir sér um innkaup. 

 

Fundi slitið 12:30 

 

Verkefni 

Húsnæðismál: Linda Björk Hilmarsdóttir skrifar bréf til Menntasviðs. 

Aðventustund: Marta Sigurjónsdóttir sér um innkaup vegna veitinga.   

 

 

 

 


